
 

144. löggjafarþing 2014–2015. Prentað upp.
Þingskjal 1225  —  726. mál. Skriflegt svar.

Fyrirspurn

til félags- og húsnæðismálaráðherra um starf nefndar um málefni hinsegin fólks.

Frá Katrínu Jakobsdóttur.

Hvað líður starfi nefndar um málefni hinsegin fólks sem átti að skila tillögu að samþættri
aðgerðaáætlun um bætta stöðu hinsegin fólks í samfélaginu til ráðherra fyrir 1. október 2014,
sbr. ályktun Alþingis nr. 7/143?

Skriflegt svar óskast.

 


